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ผู&มาประชุม 
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ� นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย�คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย�ฐาปนา  บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๕. คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย�ทองหล3อ  วงษ�อินทร� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย�ธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ� กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย�สนิท  อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. หม3อมราชวงศ�โอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย�เปรื่อง  กิจรัตน�ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง 
๑๒. อาจารย�วิชยานนท�  สุทธโส ประธานสภาคณาจารย�และข)าราชการ/กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง 
๑๓. อาจารย�ปราโมทย�  เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร 
๑๔. ผู)ช3วยศาสตราจารย�ประชน  แสงจักร� กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร 
๑๕. อาจารย�ประวิทย�  ขาวปลื้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร 
๑๖. ผู)ช3วยศาสตราจารย�มณีรัตน�  ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร 
๑๗. ผู)ช3วยศาสตราจารย�ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๑๘. รองศาสตราจารย�พงศ�  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๑๙. ผู)ช3วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๒๐. รองศาสตราจารย�สุพจน�  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
๒๑. อาจารย�จุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   

ผู&ลาประชุม 
๑. พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย�วิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 



 ๒

 

ผู&เข&าร3วมประชุม 
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารย�กัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ 
๒. อาจารย�ไพบูลย�  วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
๓. อาจารย�สืบวงศ�  กาฬวงศ� รองคณบดีฝCายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
๔. อาจารย�ชาญเวทย�  อิงคเวทย� ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.  ผู)ช3วยศาสตราจารย�วาสนา  เสนาะ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
       ๖. ผู)ช3วยศาสตราจารย�สุนันทา  ศรีม3วง อาจารย�ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. อาจารย�ณัฐกร  ทองเพียร อาจารย�ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. อาจารย�อัณณพ  ภราดรธรรม อาจารย�ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
๙. ผู)ช3วยศาสตราจารย�ภาวินีย�  มีผดุง ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

๑๐. อาจารย�รณกร  รัตนธรรมมา อาจารย�ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
๑๑. ผู)ช3วยศาสตราจารย�พรทิพย�  รักชาติ ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๒. นาง ญ หญิง  สมแสน หัวหน)ากลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย/ผู)ช3วยเลขานุการ  

สภามหาวิทยาลัย 
๑๓. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร� เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวลาวัณย�  ชานมณีรัตน� เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๕. นางลภัสรดา  นาคพริก เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย 
๑๖. นางพัชราวไล  ไพรี เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕   น. 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ� นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประธานการประชุม 
กล3าวเปFดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนด สรุปได)ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ 
  ไม3มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร�ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ โดยมีแก)ไขดังนี้  



 ๓

 ๑) หน)า ๔ ท)ายบรรทัดท่ี ๖ ให)เพ่ิมข)อความอีก ๑ ย3อหน)า “อาจารย�วิชยานนท�  
สุทธโส ถามว3าค3าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยคุณวุฒิปริญญาเอกนั้นมีการปรับ
ข้ึนหรือไม3” 

 ๒ )  หน) า  ๕  บร ร ทัด ท่ี  ๗  จ ากท) า ยหน) า  คํ า ว3 า  “…Hutehins…” แก) เ ปU น 
“…Hutchins…” 

 ๓) หน)า ๘ ย3อหน)าท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๔ จากท)ายหน)า คําว3า “...กราฟFก...” แก)เปUน “...
กราฟFกส�...” 

 

 ๓.๑ (ร3าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร! 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อาจารย�จุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญอาจารย�
ไพบูลย�  วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีพร)อมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
นําเสนอข)อมูลต3อสภามหาวิทยาลัย ความว3าคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได)ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตร
ดังกล3าวได)ผ3านสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ และคณะกรรมการดําเนินงานของ      
สภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ศาสตราจารย�สนิท  อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว3า
หลักสูตรนี้มีวิชาใหม3ๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร�อยู3มาก มีวิชาใดท่ีเตรียมนักศึกษาสู3อาเซียนบ)าง 

อาจารย�รณกร  รัตนธรรมมา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรให)ข)อมูลว3ามีรายวิชาการ
พัฒนาเว็บไซต� การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร� ซ่ึงจะเปFดตลาดสู3อาเซียนได)  

ศาสตราจารย�สนิท  อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว3าสาขาวิชานี้เปFดสอนทุกมหาวิทยาลัย
จึงต)องการทราบว3าหลักสูตรนี้เด3นกว3าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนอย3างไร 

อาจารย�รณกร  รัตนธรรมมา ให)ข)อมูลว3าหลักสูตรนี้มีสาระการเรียนรู)เก่ียวกับการ
พัฒนา Application บนมือถือ ซ่ึงหลายมหาวิทยาลัยไม3มี 

ผู)ช3วยศาสตราจารย�วาสนา  เสนาะ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรให)ข)อมูลเพ่ิมเติมว3า
ผลการประเมินบัณฑิตพบว3า บัณฑิตสาขาวิชานี้มีความอดทนสูง และมีคุณธรรม จริยธรรม 

รองศาสตราจารย�พงศ�  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจําให)
ข)อสังเกตว3า ๑) ในหน)า ๑๕-๑๗ ข)อ ๒.๓.๒) การเขียนรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรยังดู
สับสน ควรเขียนให)ชัดเจนเพ่ือให)ง3ายต3อการบริหาร ๒) กลุ3มวิชาท่ี ๓ ต้ังชื่อกลุ3มว3าอย3างไร 

 ผู)ช3วยศาสตราจารย�วาสนา  เสนาะ ชี้แจงว3ากําหนดให)นักศึกษาเลือก ๑๕ หน3วยกิตจาก
กลุ3มวิชาใดก็ได) แต3ถ)าต)องการเน)นกลุ3มวิชาใดเปUนพิเศษก็ให)เลือกกุล3มเดียวกัน 



 ๔

นายกสภามหาวิทยาลัยแนะนําว3าควรต้ังชื่อกลุ3มท่ี ๓ ว3าคอมพิวเตอร�ทางธุรกิจ และ
ให)เขียนระบุว3าเลือกเรียนรายวิชาจาก ๓ กลุ3มรวม ๕ รายวิชา 

ศาสตราจารย�สนิท  อักษรแก)ว ให)ความเห็นว3า รายวิชาเลือกบางรายวิชาสําคัญและควร
ให)นักศึกษาเรียนรู) ดังนั้น จึงควรระบุว3าให)เลือกเรียนจากทุกกลุ3มวิชา และไม3จําเปUนต)องระบุเปUนกลุ3มวิชา 

นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า ๑) หน)า ๙ ระบุ
จํานวนนักศึกษารับเข)า เพียงปbละ ๘๐ คน แต3หน)า ๑๐ ในการคิดคํานวณระบุจํานวนนักศึกษา ๓๒๐ 
คน แสดงว3ามีจํานวนผู)เรียนท่ีมีอยู3แล)วมาคํานวณด)วย ดังนั้นจะต)องอธิบายเพ่ิมเติม ๒) งบประมาณท่ี
ต)องใช)ปbการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท นั้นมีงบประมาณแล)วหรือไม3 เพราะได)เคย
แนะนําไปแล)วว3าให)นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเม่ือหลักสูตรได)รับอนุมัติ เพ่ือ
จะได)เตรียมเงินงบประมาณรองรับ ๓) ค3าใช)สอย ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้นมีรายละเอียดอย3างไร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีให)ข)อมูลว3างบประมาณปb ๒๕๕๖ จํานวน 
๔,๘๓๗,๕๐๐ บาทนั้นมีแล)ว 

ผู)ช3วยศาสตราจารย�วาสนา  เสนาะ ให)ข)อมูลว3าค3าใช)สอย ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเปUน
ค3าเช3าคอมพิวเตอร� ซ่ึงจัดงบประมาณประจําปbไว)อยู3แล)ว 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าต)องอธิบายให)ชัดเจนและงบประมาณหมวด
เงินเดือนนั้นใช)งบประมาณใด 
  ผู)ช3วยศาสตราจารย�วาสนา  เสนาะ ให)ข)อมูลว3าเปUนงบประมาณแผ3นดินซ่ึงอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยให)จัดไว)ในหมวดงบประมาณแผ3นดิน 
  นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสั งเกตว3ารูปแบบการนําเสนอหลักสูตรใหม3นั้น 
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิมหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปdจจุบันเปUนผู)ออกแบบ เม่ือจะเสนอ
หลักสูตรปรับปรุง ควรออกแบบใหม3 แต3ก็มิได)ดําเนินการ กลับใช)รูปแบบเดียวกับหลักสูตรพัฒนาใหม3 สิ่งท่ี
สภามหาวิทยาลัยควรทราบคือ การใช)งบประมาณว3าเพ่ิมจากเดิมเท3าใด และต)องการให)นําเสนอข)อมูล
พิจารณาเพียงพอประมาณ แต3พิจารณาแล)วว3าจะทําให)คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต)องทํางาน ๒ ครั้ง 
จึงมิได)ให)ทําตามท่ีสภามหาวิทยาลัยต)องการให)นําเสนอ นอกจากนั้นสิ่งท่ีต)องการคือ ทําอย3างไรให)นักศึกษา
ท่ีเรียนอยู3ก3อนแล)วได)มีโอกาสเรียนรู)สาระใหม3ๆ ท่ีดีข้ึนในหลักสูตรท่ีปรับปรุง ดังนั้นจึงขอกําหนดนโยบาย
ว3า ๑) ทุกครั้งท่ีปรับปรุงหลักสูตรนั้นหมายความว3า หลักสูตรท่ีปรับปรุงมีมากกว3าหลักสูตรเดิม 
เพราะฉะนั้นจะต)องจัดให)นักศึกษาท่ีเรียนอยู3เดิมได)เรียนรู)ด)วย ๒) การนําเสนอหลักสูตรต3อคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ให)เสนอรูปเล3มตามรูปแบบท่ีกําหนด ๓) ส3วนการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยนั้น ให)เสนอเพียง ๓ ประเด็น ประมาณ ๓ หน)ากระดาษ โดยมอบให)ผู)ช3วย
ศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย�ประจําและฝCายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเปUนผู)ออกแบบการนําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย 
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  ศาสตราจารย�สนิท  อักษรแก)ว เสนอแนะให)กําหนดรูปแบบการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงต3อสภามหาวิทยาลัย โดยให)ระบุข)อมูลดังนี้ ๑) ข)อมูลรายวิชาท่ียกเลิกและรายวิชาใหม3 ๒) 
งบประมาณท่ีใช)เพ่ิมจากเดิม ๓) ความเชื่อมโยงหลักสูตรระหว3างนักศึกษาท่ีมีอยู3เดิมกับนักศึกษาใหม3 
มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย 
๑)  ไม3ควรแบ3งรายวิชาต3าง ๆ เปUนกลุ3มวิชา เพ่ือให)นักศึกษาได)เลือกเรียน 

                     ตามความสนใจ โดยไม3จํากัด 
   ๒) มอบนโยบาย 

๒.๑) ทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรท่ีปรับปรุงจะต)องดี
มากกว3าหลักสูตรเดิม และควรจัดให)นักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรเดิมได)เรียนรู)ด)วย 

๒.๒) การนําเสนอหลักสูตรต3อคณะกรรมการดําเนินงานของ    
สภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ให)เสนอรูปเล3มตามรูปแบบท่ีกําหนด 

๒.๓) การนําเสนอหลักสูตรต3อสภามหาวิทยาลัย ให)เสนอเพียง ๓ 
ประเด็น ประมาณ ๓ หน)ากระดาษ โดยมอบให)ผู)ช3วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย�ประจําและฝCายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เปUนผู)ออกแบบการนําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นตามข)อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 

 

  ๓.๒ (ร3าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และ
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได)แก3 อาจารย�ชาญเวทย�  อิงคเวทย� และอาจารย�ณัฐกร  ทองเพียร 
นําเสนอข)อมูลต3อสภามหาวิทยาลัย ความว3า คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได)ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล3าว
ได)ผ3านสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามคณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีว3างบประมาณของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต3างคนต3างใช)หรือไม3 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีชี้แจงว3างบประมาณส3วนท่ีแต3ละสาขาวิชาใช)
ในสาขาวิชาเองนั้นมีเฉพาะค3าใช)สอยของสาขาวิชา ข)อมูลงบประมาณท่ีปรากฏในเอกสารหลักสูตรนั้น 
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บางส3วนเปUนงบประมาณในสํานักงานอธิการบดี และเปUนไปตามนโยบายการใช)ทรัพยากรร3วมกัน ท้ังนี้ 
คณะจะสรุปข)อมูลนําเสนอเพ่ิมเติม 
  รองศาสตราจารย�เปรื่อง  กิจรัตน�ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน3ง ขอให)คณบดีไปเขียนข)อมูลให)เข)าใจชัดเจน 
  รองศาสตราจารย�สุพจน�  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา
เสนอแนะว3า ๑) ให)ปรับคําท่ีเขียนวัตถุประสงค�ข)อ ๑ คําว3า ส3งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปUนคําว3า      
มีคุณธรรมจริยธรรม และข)อ ๒ คําว3าพัฒนาความรู) ให)ใช)คําว3า มีความรู) เช3นกัน ๒) หน)า ๖๑ ใน
ตารางระบุจํานวนปbไว) ๕ ปb ควรระบุเพียง ๔ ปb 
  รองศาสตราจารย�ธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ กล3าวว3า
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปUนศาสตร�ท่ีใกล)เคียงกัน 
จึงควรดําเนินการไปด)วยกัน โดยควรปรับภาษาท่ีใช)แตกต3างกันให)เปUนอย3างเดียวกัน 
  รองศาสตราจารย�พงศ�  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจําให)
ข)อสังเกตว3าหน)า ๑๕-๑๗ ข)อ ๒.๓ นั้น ไม3ต)องมีข)อ ๒.๓.๑-๒.๓.๓ เพราะบังคับให)เรียนทุกวิชา จึงไม3ต)อง
แบ3งเปUนกลุ3มวิชา ส3วนข)อ ๒.๓.๔ นั้นก็ให)ปรับเหมือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ไม3ต)องมีกลุ3มวิชา 
  นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามผู)ช3วยศาสตราจารย�ประชน  แสงจักร� กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร/คณบดีคณะวิทยาการจัดการว3า มีวิธีคิดคํานวณค3าใช)
สอยส3วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาหรือไม3 มีสูตรคิดค3าสาธารณูปโภคต3อนักศึกษารายหัวหรือไม3 ซ่ึงจะทําให)สะดวก
ต3อการนําเสนอหลักสูตร โดยให)ระบุ ๒ ส3วนคือ งบประมาณและต)นทุน 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการรายงานว3า ได)คิดและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล)ว 
ค3าสาธารณูปโภคท้ังหมด (ค3าน้ําไฟ โทรศัพท� ห)องสมุด) รวม ๔๔,๐๐๐ บาท/ปb 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณะวิทยาการจัดการให)คิดคํานวณเฉพาะค3าน้ํา ค3าไฟ 
  ศาสตราจารย�ฐาปนา  บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็น
ว3า ข)อมูลท่ีเสนอมาไม3ช3วยในการตัดสินใจ เพราะไม3มีข)อมูลรายได) ถ)ามีข)อมูลส3วนนี้ก็จะดีต3อการ
ตัดสินใจ ขณะนี้การคิดรายได)-ต)นทุน จะคิดตามกิจการท่ีทํา เพราะฉะนั้นการท่ีสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร�และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนแตกต3างกัน ต)นทุนจึงต3างกัน  
ทําให)รายได)-รายจ3ายไม3เท3ากัน จึงควรใช)กิจกรรมเปUนหลักว3าแต3ละสาขาวิชาแต3ละคณะมีกิจกรรม
อะไรบ)างและมีค3าใช)จ3ายเท3าใด 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคิดโปรแกรมสําเร็จรูปคิดคํานวณข)อมูลดังกล3าวโดยให)หารือกับผู)ช3วย
ศาสตราจารย�ประชน  แสงจักร� เปUนข)อมูลพ้ืนฐานก3อนเพ่ือเปUนต)นแบบให)แก3คณะอ่ืนๆ ในการคิด
ต)นทุนต3อหน3วยไปสอนคณะอ่ืน และสอบถามว3าจะใช)เวลาเพ่ือการนี้เท3าใด 
  ผู)ช3วยศาสตราจารย�วาสนา  เสนาะ รายงานว3าจะดําเนินการพร)อมกับระบบงาน
ประชุมอิเล็กทรอนิกส�ของสภามหาวิทยาลัยท่ีได)รับทุนวิจัยสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช)เวลา ๑ ปb 



 ๗

  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว3าให)ดําเนินการโดยเร็ว หากดําเนินการแล)ว
เสร็จภายใน ๖ เดือน (๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) จะได)รับงบประมาณงานวิจัยค3าตอบแทนเพ่ิมอีก 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ศาสตราจารย�ฐาปนา  บุญหล)า ให)ข)อมูลว3ามีโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถหาซ้ือมา
ใช)ได)เลย และเห็นด)วยว3างานประชุมสภามหาวิทยาลัยควรใช)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงถูกกว3า
แทนการใช)กระดาษ/เอกสาร 
  หม3อมราชวงศ�โอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว3า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ใช)ได)หรือไม3 เพราะหากดําเนินการแล)ว 
ระบบ MIS ไม3สามารถรองรับได)ก็จะไม3มีประโยชน� 
มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พระนคร โดยมอบสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคิดโปรแกรมสําเร็จรูปการคิดคํานวณงบประมาณแบบต)นทุนการผลิต
บัณฑิตแต3ละสาขา โดยให)หารือกับผู)ช3วยศาสตราจารย�ประชน  แสงจักร� เปUนข)อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือเปUนต)นแบบให)แก3คณะอ่ืนในการคิดต)นทุนต3อหน3วย 

 

  ๓.๓  แต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยรองศาสตราจารย�เปรื่อง  กิจรัตน�ภร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะครบวาระการดํารงตําแหน3งในวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาแต3งต้ังบุคคลทําหน)าท่ีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว3าได)เผยแพร3ข)อบังคับให)ประชาคมรับรู)แล)วหรือไม3 
และขอให)สภาคณาจารย�และข)าราชการช3วยเผยแพร3ให)ประชาคมรับทราบด)วย 
  ประธานสภาคณาจารย�และข)าราชการรายงานว3าได)หารือกรรมการสภาคณาจารย�
และข)าราชการแล)วว3าจะจัดประชุมคณาจารย�และบุคลากรชี้แจงให)ประชาคมรับทราบว3า           
สภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการอะไรเพ่ือประชาคมบ)าง ในเดือนธันวาคม และจะรับไปเผยแพร3
ข)อบังคับฯ ให)ประชาคมรับทราบ 
มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติแต3งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 
   (๑) พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช  ประธานกรรมการ 
   (๒) ศาสตราจารย�ฐาปนา  บุญหล)า   กรรมการ 
   (๓) คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน   กรรมการ 
   (๔) อาจารย�ปราโมทย�  เทพพัลลภ   กรรมการ 
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   (๕) ผู)ช3วยศาสตราจารย�ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล กรรมการ 
   (๖) ประธานสภาคณาจารย�และข)าราชการ  กรรมการ 
   (๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
  ๒) มอบสภาคณาจารย�และข)าราชการเผยแพร3ข)อบังคับฯ ให)ประชาคมรับทราบด)วย 
 
 
 

  ๓.๔ เลือกกรรมการท่ีจะแต3งตั้งเป>นคณะผู&บริหารพุทธวิชชาลัย (คบพ.) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอข)อมูลต3อท่ีประชุมความว3า ตามข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครเรื่อง การบริหารและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข)อ ๓ ได)กําหนดให)มีคณะ
ผู)บริหารพุทธวิชชาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดยย3อว3า “คบพ.” ประกอบด)วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีซ่ึง
อธิการบดีมอบหมายเปUนประธาน ข)าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต3งต้ังคนหนึ่งเปUน
กรรมการ และข)าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงข)าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน)าท่ี
ประจําอยู3พุทธวิชชาลัยคัดเลือกกันเองคนหนึ่งเปUนกรรมการ และข)าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
ปฏิบัติหน)าท่ีประจําอยู3ในพุทธวิชชาลัยท่ี คบพ. มีมติแต3งต้ังเปUนเลขานุการ เพ่ือให)บริบทและการดําเนินงาน
ของพุทธวิชชาลัยเปUนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดด)วยความเรียบร)อย จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการ คบพ. 
จากข)าราชการพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต3งต้ัง ตามข)อ ๓ หลังจากท่ี
คณะกรรมการ คบพ. ครบองค�ประกอบและจัดการประชุม คณะกรรมการ คบพ. จึงจะเสนอแนะต3อ            
สภามหาวิทยาลัยแต3งต้ังผู)ทรงคุณวุฒิทางด)านปรัชญา ด)านพระพุทธศาสนา ด)านภาษาไทย ด)านภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอ่ืนท่ีใช)อยู3ในอาเซียน ด)านละหนึ่งคนตามข)อ ๖ (๕) ของข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
เรื่อง การบริหารและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามความคิดเห็นของอธิการบดี ซ่ึงอธิการบดีเสนอแนะ
ว3าไม3ควรยึดติดกับบุคคล  โดยเห็นควรให)เปUนผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะ
เปUนผลดีต3อการดําเนินงานด)านคุณภาพของพุทธวิชชาลัย และสรุปว3าเห็นควรแต3งต้ังผู)ช3วย
ศาสตราจารย�ละอองทิพย�  มัทธุรศ เปUนกรรมการ เนื่องจากมีความรู)ความสามารถด)านการบริหารงาน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเปUนประโยชน�ต3อการบริหารงานของพุทธวิชชาลัย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแต3งต้ังผู)ช3วยศาสตราจารย�ละอองทิพย�  มัทธุรศ เปUนกรรมการ คบพ. ท่ี  

สภามหาวิทยาลัยแต3งต้ัง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๔.๑ รายงานการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร!  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานท่ีประชุมว3าสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร�ท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และ
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สังคมศาสตร�ได)นําเสนอ (ร3าง) หลักสูตรปรับปรุงรัฐประศาสนศาสตร� (รป.บ.) โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕      
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย 
  ๑) ให)ปรับแก)ตามข)อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑.๑) ควรเพ่ิมเติมรายวิชาท่ีนําไปสู3การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนได) และปรับลด
รายวิชาท่ีซํ้าซ)อนลงให)สอดคล)องกับความสําคัญและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
   ๑.๒) ในรายวิชาการบริหารและการพัฒนาควรเพ่ิมหัวข)อเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือให)ครอบคลุมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม 
   ๑.๓) ควรมีรายวิชาท่ีให)ความรู)เรื่องความเปUนไทย ความเปUนชาติ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต)องผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู)ทุกมิติ ทุกบริบทของประเทศไทย เพ่ือสะท)อนความ
เปUนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ๑.๔) ให)ปรับภาษาท่ีใช)ในหัวข)อการรับนักศึกษาซ่ึงมีการซํ้าซ)อนกัน 
   ๑.๕) ผังกระจายความรับผิดชอบควรปรับโดยเน)นคุณธรรมและจริยธรรม
ให)มากกว3าความรู) 
  ๒) ให)กรรมการประจําหลักสูตรไปพิจารณาว3าสามารถจัดให)นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�ท่ีเข)าศึกษาในปbการศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงใช)หลักสูตรเดิม
มาศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ และเม่ือสําเร็จการศึกษา ได)รับคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได)
หรือไม3 โดยให)รายงานต3อสภามหาวิทยาลัยต3อไป 
  ท้ังนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�ได)ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) เรียบร)อยแล)ว ดังรายงานท่ีเสนอต3อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๔.๒ ศูนย!วัฒนธรรมพระนคร 
  รองศาสตราจารย�ธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เก่ียวกับศูนย�วัฒนธรรมพระนคร ท่ีมิได)นําเสนอเข)า
วาระในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เพราะวาระการประชุมมีหลายวาระมาก โดยขอทราบข)อมูล
รายรับของศูนย�วัฒนธรรมพระนคร รวมท้ังระเบียบท่ีกําหนดให)จัดสรรเปUนรายได)ของมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าได)มีการดําเนินการเรื่องนี้มาเปUนลําดับ และ
ประธานคณะกรรมการคือหม3อมราชวงศ�โอภาศ  กาญจนะวิจัย ก็ได)ติดตามโดยตลอด โดยจะประชุม
กรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุนในวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ 
จากนั้นได)รายงานเพ่ิมเติมว3า คณะกรรมการศูนย�วัฒนธรรมพระนครซ่ึงมีคุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน เปUน
กรรมการอยู3ด)วย ก็ได)รายงานมหาวิทยาลัยให)รับทราบผลการดําเนินงาน และขณะนี้กลุ3มงานตรวจสอบ
ภายในก็ได)ตรวจสอบโดยขอข)อมูลและเอกสารเพ่ิมเติม นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการดําเนินงาน



 ๑๐

ของสภามหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุน หม3อมราชวงศ�โอภาศ  กาญจนะวิชัย ได)ให)จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบรายได)ในปb พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ ๒๕๕๕ อุปสรรคและปdญหาในการดําเนินงานด)วย 
  รองศาสตราจารย�ธีรยุทธ  สุนทรา ให)ข)อสังเกตว3าในระเบียบไม3ระบุว3าให)นําส3งเงิน
เปUนรายได)ของมหาวิทยาลัย และไม3ระบุด)วยว3าให)ส3งให)เท3าใด จึงเสนอให)ไปกําหนดในระเบียบด)วย 
  นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว3าไม3จําเปUนต)องระบุไว)ในระเบียบ เพราะรายได)จากทุก
หมวดต)องเข)ามหาวิทยาลัย เว)นแต3หมวดรายได)ซ่ึงต)องมีการลงทุนสมํ่าเสมอ ก็ให)ใช)ไปและสิ้นปbต)อง
รายงาน สรุปว3ามีการรับรายได)เข)ามหาวิทยาลัยโดยระบุในระเบียบ ถ)าระบุก็ให)ระบุว3าเม่ือสิ้นปbให)หัก
ค3าใช)จ3ายแล)วนําส3งมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจต)องแก)ไขข)อบังคับ 
  รองศาสตราจารย�ธีรยุทธ  สุนทรา ให)ข)อมูลว3าคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให)นําเงินรายได)เข)ามหาวิทยาลัย จึงต)องกําหนดในข)อบังคับฯ  
มติท่ีประชุม รับทราบและควรแก)ไขข)อบังคับ โดยให)ระบุในข)อบังคับฯ ว3าให)ศูนย�วัฒนธรรม   

พระนครนําเงินรายได)เข)ามหาวิทยาลัย 
 

๔.๓ กําหนดวันสรรหาคณบดี 
 รองศาสตราจารย�ธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒินําเสนอเรื่อง

สืบเนื่องเก่ียวกับการแต3งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� และคณะวิทยาการจัดการว3า ควรกําหนดวันสรรหาท่ีชัดเจนว3าเม่ือใด จะได)ไม3ซํ้าซ)อนกัน 

 นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว3าเม่ือต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ไปดําเนินการ
ตามข)อบังคับแล)ว คณะกรรมการสรรหาแต3ละคณะ อาจกําหนดวิธีการท่ีแตกต3างกันได) จึงควรให)
เปUนไปตามดุลยพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ไม3ควรเร3งรัดกรรมการ เพราะบาง
คณะอาจพบประเด็นปdญหา เช3นมีผู)สมัครรายเดียว หรือบางคณะไม3มีผู)สมัครเลย 

 ผู)ช3วยศาสตราจารย�พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา
กล3าวว3าเห็นด)วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยและให)ข)อมูลว3าพลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได)มอบหมายให)เปUนเลขานุการ แม)การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหาฯ จะเปUนอิสระ แต3ก็ยึดหลักการและในการดําเนินการก็จะศึกษาพิจารณาแนวทาง
ดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ คณะอ่ืนๆ ด)วย เพ่ือให)ไม3แตกต3างกันมากนัก  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ รายได&จากการวิจัย 
  รองศาสตราจารย�สุพจน�  แสงเงิน รายงานว3าประชาคมได)ให)ข)อสังเกตว3ารายได)จาก
การวิจัยท่ีนําเข)ามหาวิทยาลัยนั้น ควรแบ3งให)คณะและสาขาวิชาด)วย 



 ๑๑

  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายในการทํางบประมาณว3าให)จัดทําเปUน ๒ ส3วน 
ประกอบด)วย ๑) งบประมาณพ้ืนฐาน ๒) งบประมาณจากเงินรายได) ถ)าคณะและสาขาวิชามีรายได)
จากการวิจัยก็ให)จัดสรรงบประมาณการวิจัยให)คณะ/สาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
  อธิการบดีให)ข)อมูลว3าระเบียบฯ ให)หักเข)ามหาวิทยาลัยเพียงร)อยละ ๕ ซ่ึงตํ่ากว3า
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  รองศาสตราจารย�สุพจน�  แสงเงิน ให)ข)อมูลว3า เม่ือได)รับงบประมาณการทําวิจัยจาก 
สกว. ทาง สกว. จะจัดสรรให)ร)อยละ ๑๐ โดยแบ3งสัดส3วนให)มหาวิทยาลัยร)อยละ ๕ ให)คณะร)อยละ 
๒.๕ และให)สาขาวิชาร)อยละ ๒.๕  
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบนโยบายในการทํางบประมาณว3าให)จัดทําเปUน ๒ ส3วน ประกอบด)วย ๑) 

งบประมาณพ้ืนฐาน ๒) งบประมาณจากเงินรายได) ถ)าคณะและสาขาวิชามีรายได)จากการ
วิจัยก็ให)จัดสรรงบประมาณการวิจัยให)คณะ/สาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
 

๖.๒ กําหนดการประชุมครั้งต3อไป 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสภามหาวิทยาลัยกําหนดนัดหมายการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ ในวันศุกร�ท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห)องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ� ๑๐๐ ปbการฝkกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
       ผู)ช3วยศาสตราจารย�พรทิพย�  รักชาติ 
       นาง ญ หญิง  สมแสน 
       นางลภัสรดา  นาคพริก 
       ผู)จดบันทึกการประชุม 
 
 

       อาจารย�จุไร  วรศักด์ิโยธิน 
     ผู)ตรวจรายงานการประชุม 


